

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 716.0 ล้านบาท ปัจจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาระดับของเบี้ยประกันภัยรับควบคู่กับการบริหารต้นทุนการรับประกันภัย และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลจากการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับลดลงและทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ในปีนี้ ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่าการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทยังคงเป็นไปตามข้อสมมติฐานทางบัญชีว่ากิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 29.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 : 75.0 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีของรายการหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และขาดทุนสะสมทางภาษีรวมเป็นจำนวน 30.5 ล้านบาท และจำนวน 12.2 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างแน่นอนแล้ว ดังนั้นผู้บริหารมั่นใจว่าสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีที่รับรู้และแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะทำให้บริษัทมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทจะได้พิจารณามูลค่าที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีแสดงมูลค่าในงบการเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การวัดมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ) (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15</p> <p>ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” จะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง บริษัทได้ใช้ผู้สำรวจภัย (Surveyors) เพื่อประเมินค่าสินไหมจ่ายเบื้องต้น และพิจารณาค่าสินไหมเป็นรายการ บริษัทบันทึกมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนจากรายงานการประเมินของผู้สำรวจภัย</p>	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจรวมทั้งประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของการออกแบบการควบคุมระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องค่าสินไหมทดแทน การจัดการค่าสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และตรวจเอกสารหลักฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมที่สำคัญในการตั้งค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว รวมถึงตรวจกับเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามระดับอำนาจการอนุมัติของบริษัท



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วจำนวน 307.6 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของหนี้สินรวม)</p> <p>ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วเนื่องจากประมาณการดังกล่าวคำนวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและเกี่ยวข้องอย่างสูงกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจกระบวนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินและอนุมัติคุณสมบัติของผู้สำรวจภัย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารการอนุมัติผู้สำรวจภัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ • สุ่มทดสอบสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) จากระบบประกันภัยหลัก (Core insurance system) เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนที่ระบุกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจภัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจากตัวอย่างที่สุ่มทดสอบ ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที่มีสาระสำคัญของมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับมูลค่าในรายงานการสำรวจภัย • กระทบยอดระหว่างข้อมูลค่าสินไหมที่บันทึกในระบบประกันภัยหลัก (Core insurance system) กับที่บันทึกในงบการเงิน และทดสอบรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) และสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ที่มีสาระสำคัญต่อกำไรขาดทุนของบริษัท โดยตรวจค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) กับรายงานการสำรวจภัย และเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหม และตรวจสอบสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) กับรายงานการสำรวจภัยที่เกี่ยวข้อง จากผลการทดสอบ ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญจากรายการที่เลือกทดสอบ • พิจารณาความพอเพียงของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การวัดมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Loss incurred but not reported claims: IBNR)</p> <p>อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ) (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15</p> <p>ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ถูกคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในทางบัญชี</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานจำนวน 60.5 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของหนี้สินรวม)</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) เนื่องจากการวัดมูลค่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและสมมติฐานที่นำมาใช้ซึ่งมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในเรื่องเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของข้อสมมติฐานจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจกระบวนการประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) และวิธีการตั้งสำรองตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินไหมและกระบวนการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน • กระทบยอระหว่างข้อมูลค่าสินไหมที่บันทึกในระบบการเรียกร้องค่าสินไหมที่อยู่ในระบบประกันภัยหลัก (Core insurance system) กับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ในงบการเงินว่าถูกต้องตรงกัน รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหาย ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง และอัตราค่าสินไหมทดแทน • ทำการประเมินวิธีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ในการจัดทำประมาณการว่ามีความสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในธุรกิจประกันภัย และสอดคล้องกับปีก่อนหรือไม่ และทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรอง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่มีนัยสำคัญที่ผู้บริหารเลือกใช้ โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในอดีตด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์ซึ่งเลือกใช้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท และวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทำการทดสอบการคำนวณปัจจัยการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต • ประเมินความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
	<ul style="list-style-type: none"> ทำการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่บันทึกในบัญชี ประเมินข้อสมมติและวิธีการที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทใช้ในการคำนวณกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน และทดสอบการคำนวณข้อสมมติสำคัญและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าประมาณการที่ดีที่สุดของสำรองค่าสินไหมทดแทนขั้นต้นและสุทธิจากการรับประกันภัยต่อของบริษัทอยู่ในช่วงที่คาดหวังไว้และยอมรับได้
<p>การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred tax assets)</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ค) (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18</p> <p>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 29.1 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของสินทรัพย์รวม)</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากการพิจารณาว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว บริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</p>	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อมูลภายในบริษัทและข้อสมมติฐานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ และกำไรก่อนหักภาษีของบริษัท วิเคราะห์และเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความชัดเจนซึ่งมีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9552

บริษัท มาซาร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

บาท

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	150,988,380	187,561,419
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	6	84,337,867	80,861,732
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		497,751	403,412
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	7, 15	436,937,963	264,608,848
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	8	64,856,873	69,614,392
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	9	155,370,585	125,490,261
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	10	335,385,366	248,477,732
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		33,645	137,502
เงินให้กู้ยืม	11	22,000,000	33,000,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12	91,713,316	89,154,202
สินทรัพย์สิทธิการไว้	13	46,331,455	35,814,143
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		8,095,209	6,499,881
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	18	29,060,450	75,048,493
สินทรัพย์อื่น	14	33,042,527	51,612,106
รวมสินทรัพย์		1,458,651,387	1,268,284,123



A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	15	759,464,232	573,005,614
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	16	217,533,320	210,072,666
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		-	2,002
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย		15,836,160	14,992,367
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	6,959,462	5,773,467
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	24,267,824	21,067,134
หนี้สินอื่น	19	77,226,598	72,338,421
รวมหนี้สิน		1,101,287,596	897,251,671
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
- ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,902,913,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		951,456,883	951,456,883
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,902,913,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		951,456,883	951,456,883
ขาดทุนสะสม			
- จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	20	18,811,235	18,811,235
สำรองทั่วไป		6,000,000	6,000,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		(715,975,622)	(688,093,495)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		97,071,295	82,857,829
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		357,363,791	371,032,452
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,458,651,387	1,268,284,123



A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเซทลิ่งประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียด	บาท	
	2565	2564
รายได้		
เบี้ยประกันภัยรับ	792,679,302	673,047,642
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(376,038,805)	(306,565,385)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	416,640,497	366,482,257
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มขึ้น	(21,119,987)	(32,635,810)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	395,520,510	333,846,447
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	174,494,929	108,031,486
รายได้จากการลงทุน	21 6,653,722	6,486,374
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน	22 3,704,436	8,121,185
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	23 (6,506,564)	1,724,296
รายได้อื่น	19,289,812	12,377,082
รวมรายได้	593,156,845	470,586,870
ค่าใช้จ่าย		
ค่าสินไหมทดแทน	494,632,018	322,434,583
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(297,859,565)	(164,744,292)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	196,772,453	157,690,291
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	121,894,074	100,444,406
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	127,680,330	137,246,209
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	24 128,165,559	126,077,777
รวมค่าใช้จ่าย	574,512,416	521,458,683
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18,644,429	(50,871,813)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18 (45,807,710)	(8,966,802)
ขาดทุนสำหรับปี	(27,163,281)	(59,838,615)



บริษัท ไทยเซทาคูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท	
	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน		
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน		
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13,917,275	20,631,085
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ		
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	17 (1,351,954)	(1,423,870)
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่	4,339,794	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน		
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	18 (3,381,023)	(3,841,443)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	<u>13,524,092</u>	<u>15,365,772</u>
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(13,639,189)</u>	<u>(44,472,843)</u>
ขาดทุนต่อหุ้น		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>(0.0143)</u>	<u>(0.0314)</u>



T

A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

หมายเหตุ	ขาดทุนสะสม		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	จัดสรรแล้ว	สำรอง	ยังไม่จัดสรร	ทั้งหมด	ตราสารทุนที่ วัตถุประสงค์ระยะสั้น	ส่วนเกินทุน	กำไรขาดทุน จากการตีราคา สินทรัพย์	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	(59,838,615)	-	-	-	-	-	(59,838,615)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(953,903)	-	20,631,085	-	(4,126,217)	16,504,868	15,550,965
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(60,792,518)	-	20,631,085	-	(4,126,217)	16,504,868	(44,287,650)
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และ กำไรเงินได้ที่เกี่ยวข้องไปขาดทุนสะสม	-	-	407,756	-	-	(509,695)	101,939	(407,756)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	18,811,235	6,000,000	(688,093,495)	53,303,832	50,268,455	(20,714,458)	82,857,829	371,032,452	



(Handwritten signature in blue ink)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

หมายเหตุ	ขาดทุนสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	จัดสรรแล้ว	สำรอง	ขาดทุนสะสม	ตราสารทุนที่ วัตถุประสงค์อื่น	ส่วนเกินทุน	กำไรขาดทุน	
ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	18,811,235	6,000,000	688,093,495	53,303,832	50,268,455	(20,714,458)	82,857,829
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	-	(27,163,281)	-	-	-	(27,163,281)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(1,111,035)	13,917,275	4,339,794	(3,651,414)	14,605,655
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(28,274,316)	13,917,275	4,339,794	(3,651,414)	14,605,655
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และ ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องไปขาดทุนสะสม	-	-	392,189	-	(490,236)	98,047	(392,189)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	18,811,235	6,000,000	(715,975,622)	67,221,107	54,118,013	(24,267,825)	97,071,295
12	951,456,883	18,811,235	6,000,000	67,221,107	54,118,013	(24,267,825)	97,071,295
	951,456,883	18,811,235	6,000,000	67,221,107	54,118,013	(24,267,825)	97,071,295
	951,456,883	18,811,235	6,000,000	67,221,107	54,118,013	(24,267,825)	97,071,295



(Handwritten signature in blue ink)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเซทาคูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	790,417,769	675,639,217
เงินจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(33,803,102)	(51,483,043)
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(359,285,538)	(358,260,381)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(121,050,281)	(99,455,170)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(135,263,221)	(145,660,959)
ดอกเบี้ยรับ	4,458,889	4,598,413
เงินปันผลรับ	2,100,494	1,806,468
รายได้อื่น	23,904,580	5,671,780
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(90,791,255)	(73,774,475)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	(1,337,766)	(3,370,055)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,726,743)	(1,417,478)
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงิน	341,804,447	415,875,119
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(451,303,640)	(336,790,212)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการให้กู้ยืม	11,000,000	(11,000,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(21,875,367)	22,379,224



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(745,192)	(2,186,174)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	160,935
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,768,090)	(286,440)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,513,282)	(2,311,679)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(10,184,390)	(10,341,269)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(10,184,390)	(10,341,269)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(36,573,039)	9,726,276
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	5 187,561,419	177,835,143
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 150,988,380	187,561,419
รายการที่มีใช้เงินสด		
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	-	720,000
ซื้ออุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	-	710,280



(Handwritten signature)

A *(Handwritten signature)*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2485 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เฟลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1.1 ข้อมูลอื่น

บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 716.0 ล้านบาท และจำนวน 688.1 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงขึ้นเครื่องหมาย C-caution บนหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาระดับของเบี้ยประกันภัยรับควบคู่กับการบริหารต้นทุนการรับประกันภัย และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลจากการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราราคาสินใหม่ทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับลดลงและทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ในปีนั้น ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่าการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทยังคงเป็นไปตามข้อสมมติฐานทางบัญชีว่ากิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 29.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 : 75.0 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของรายการหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และขาดทุนสะสมทางภาษีรวมเป็นจำนวน 30.5 ล้านบาท และจำนวน 12.2 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างแน่นอนแล้ว ดังนั้น ผู้บริหารมั่นใจว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้และแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะทำให้บริษัทมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทจะได้พิจารณามูลค่าที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงมูลค่าในงบการเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม



T

A

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคำนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคำนิยามของความเสี่ยงที่สำคัญ และข้อกำหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (“IFRS 17”) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับประเทศไทยที่กิจการต้องถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ผู้บริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดเป็นเงินที่บริษัทเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่แน่นอนซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่น้อย



(Handwritten signature)

A

(Handwritten signature)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ถูกวัดมูลค่าภายหลังราคาทุนตัดจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

โดยปกติ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า บริษัทอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินที่เมื่อเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

- บริษัทอาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุน ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากเข้าเงื่อนไข (2) ด้านล่าง และ
- บริษัทอาจเลือกกำหนดให้ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หากการปฏิบัติดังกล่าวช่วยจัดหรือลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ ดู (3) ด้านล่าง

(1) ราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้และเป็นส่วนดอกเบี้ยรับตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายได้จากการลงทุน”



[Handwritten signature]

(2) ตราสารทุนที่เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรก บริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เป็นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ การเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่สามารถปฏิบัติได้ หากตราสารทุนเป็นการถือไว้เพื่อค้าหรือหากเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ

รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกำไรสะสมแทน บริษัทเลือกกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่ไม่ใช่ถือไว้เพื่อการค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่นำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกำไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เลือกกำหนดไว้กำไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การค้ำค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืม จำนวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่ยังมีรายการเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการ โดยใช้ตารางการตั้งสำรองขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัทปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1) นโยบายการตัดรายการ

บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืน สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของบริษัท โดยใช้ค่าปริกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที่ได้รับคืนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

2) การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน

หากบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องถือปฏิบัติ บริษัทต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน เว้นแต่สินทรัพย์เหล่านั้นใช้วิธีการอย่างง่าย

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

- การกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดขึ้น
- หนี้สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินหรือทั้งสองแบบ ที่มีการบริหารและประเมินผลการดำเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เป็นสายสัมพันธ์อักษร และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนำเสนอเป็นการภายใน

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงินและปันส่วนดอกเบี้ยจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ต้นทุนการทำรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ) ตลอดอายุที่คาดไว้ของหนี้สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที่สั้นกว่า เพื่อให้ได้ราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงิน



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

อนุพันธ์รับรัฐบาลเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาอนุพันธ์และวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์ดังกล่าวถูกเลือกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในเหตุการณ์ที่ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหนี้สินทางการเงิน อนุพันธ์จะไม่หักกลับในงบการเงิน

(ก) เบี้ยประกันภัยค้ำรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ทั้งนี้ โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้

(ง) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ

เงินค้ำรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำรับ ค่าสินไหมทดแทนค้ำรับ และรายการค้ำรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้ำรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเงินค้ำรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้น โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ำจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำจ่ายจากการประกันภัยต่อและเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

เงินค้ำจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้ำจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นค่าสินไหมทดแทน

บริษัทแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลับทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
- (2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์

จากสินทรัพย์ในวงเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(จ) **เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการทั่วไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ดั่งเพิ่ม/ลดในระหว่างปีจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(ฉ) **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ที่ดินแสดงในราคาประเมิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาประเมินหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทได้รับรู้จำนวนที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว
- บริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

เมื่อมีการจำหน่ายหรือใช้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการประเมินราคา บริษัทจะตัดบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้บันทึกไว้จากการประเมินราคาที่ผ่านมาไปยังกำไรสะสม

ค่าเสื่อมราคา

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 - 38	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5	ปี
คอมพิวเตอร์	3 และ 5	ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าตัดจำหน่าย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้มาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณจากราคาทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี

(ข) **สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า**

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาที่มีอายุสัญญาเช่าเท่ากับหรือมากกว่า 12 เดือน โดย ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลสินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

เมื่อบริษัทมีประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่ออธิบายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่ยาวกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื่อมราคาเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 6	ปี
ยานพาหนะ	3	ปี



บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่ และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง "การด้อยค่า"

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชำระการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ

(Handwritten signature and initials)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ณ) การค้ำประกันของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจะพิจารณาการค้ำประกันของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำประกัน โดยการลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในงบกำไรขาดทุน บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำประกันซึ่งได้บันทึกไว้ในปีก่อน ๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการค้ำประกันดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชีรายได้อื่น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้จะต้อง ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)

(ญ) สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด บริษัทบันทึกสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ซึ่งคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คปภ. ดังนี้

การประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล - วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้าวัน) และภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว) และ

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

- ที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

- ที่มีระยะเวลาคุ้มครองเกิน 6 เดือน

- วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้าวัน)

สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างเป็นสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน



T

A

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ฎ) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและ โดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่รอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไปแล้วในงบการเงิน

(ฉ) ประมาณการหนี้สิน

บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินตามภาระหนี้สินตามกฎหมายหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่จะต้องชำระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหนี้สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน ในกรณีที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา จำนวนเงินประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน

(ช) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคำนวณจากการประมาณจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็นการตอบแทนสำหรับบริการที่พนักงานให้ในงวดปัจจุบันและในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นและวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตและกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้การชำระผลประโยชน์ของโครงการเมื่อมีการลดขนาดโครงการลงและการชำระผลประโยชน์เกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

(ค) การใช้วิจารณ์ถนัดและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้



[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินนี้ได้มีการสอบทานอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือในงวดอนาคตถ้าผลของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วย

- การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
- การแสดงมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

- การด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ
- การแสดงมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
- การแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
- ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
- การวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- ข้อสมมติฐานสำหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
- ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(ต) การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา



T.  A. 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(ณ) การรับรู้รายได้

- เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้ : เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และ เบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัยและปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
- เบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผู้เอาประกันภัย : เบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครอง
- เบี้ยประกันภัยต่อ : เบี้ยประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
- รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ : รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ทำสัญญาประกันภัยต่อ
- ดอกเบี้ยรับ : ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผลรับ : เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ : กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้อื่น : รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

(ค) การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย : เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
- ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา : รายการในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนได้บันทึกรวมไว้ในบัญชีอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้คำนวณจากผลกำไรสำหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายชำระหนี้สิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงผลทางภาษีที่จะเกิดขึ้นตามลักษณะที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และจ่ายชำระราคาตามบัญชีของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



T

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รอตัดการบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ว่ากำไรทางภาษีมีเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ใหม่ บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในอดีตเท่ากับจำนวนที่พบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีนั้น บริษัทลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีลงด้วยจำนวนที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภายในได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภายในได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภายในได้ของปีปัจจุบัน

(อ) **ขาดทุนต่อหุ้น**

ขาดทุนต่อหุ้นคำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี

4. **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
เงินเดือนผู้บริหาร	18,119	17,321
เบี้ยประชุมกรรมการ	785	740
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัท	335	258
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	383	182
รวม	19,622	18,501

5. **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

	พันบาท	
	2565	2564
เงินสด	130	130
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	150,858	187,431
รวม	150,988	187,561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากธนาคารจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาทได้ถูกนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33 ข) (31 ธันวาคม 2564 : 0.4 ล้านบาท)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

การวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระ นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยมีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	55,145	61,124
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	20,768	11,854
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	3,011	3,418
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	1,274	1,665
ค้ำรับ 91 - 365 วัน	4,140	3,366
ค้ำรับเกินกว่า 365 วัน	3,915	4,564
รวม	88,253	85,991
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,915)	(5,129)
สุทธิ	84,338	80,862

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้ขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยรายใหญ่จำนวน 5 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนเงิน 37.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 43.5 ล้านบาท) สำหรับหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับชำระ บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายของบริษัทเป็นกรณีไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 3.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 5.1 ล้านบาท) ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	พันบาท	
	2565	2564
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	255,321	112,984
สำรองเบี้ยประกันภัย		
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ	181,617	151,625
รวม	436,938	264,609



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

8. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

	พันบาท	
	2565	2564
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	64,857	69,614
รวม	64,857	69,614

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	33,479	47,897
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	29,157	17,352
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี	642	-
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี	1,579	4,365
รวม	64,857	69,614

9. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	32,247	22,055
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	123,124	103,435
รวม	155,371	125,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้นับจากวันสิ้นงวด ดังนี้

	พันบาท			
	2565			
	ครบกำหนดภายใน			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	6,016	26,231	-	32,247
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	123,124	-	-	123,124
รวม	129,140	26,231	-	155,371



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท			
	2564			
	ครบกำหนดภายใน			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	17,038	5,017	-	22,055
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	103,435	-	-	103,435
รวม	120,473	5,017	-	125,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนจำนวน 100.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 100.3 ล้านบาท) ได้วางไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 29 และ 30

10. สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน

	พันบาท	
	2565	2564
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
ตราสารทุนในประเทศ	74,511	33,614
หน่วยลงทุนในประเทศ	30,497	27,646
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	7,084	8,435
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	112,092	69,695
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารทุนในประเทศ	67,184	54,778
หน่วยลงทุนในประเทศ	156,109	124,005
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	223,293	178,783
รวม	335,385	248,478



T *[Signature]* A *[Signature]*

บริษัท ไทยเซตาวิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

11. เงินให้กู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมจำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
	ทรัพย์สินจำนอง	ทรัพย์สินจำนอง
	เป็นประกัน	เป็นประกัน
การจัดชั้น		
ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ		
ความเสี่ยงด้านเครดิต	22,000	33,000
รวม	22,000	33,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินให้กู้ยืมจำนวน 22.0 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกหนึ่งราย ซึ่งสัญญาหลักมีกำหนดชำระคืนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 แต่บริษัทได้ตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้กู้ยืมออกไปอีก 1 ปี โดยจะครบกำหนดจ่ายชำระคืนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และมีการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมจำนวน 33.0 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกสองราย จำนวน 11.0 ล้านบาท และ 22.0 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และเดือนกรกฎาคม 2564 ตามลำดับ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดจ่ายชำระคืนภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา คือ วันที่ 6 มกราคม 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และมีการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 11.0 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565



T

A

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	พันบาท					รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	29,264	51	34,019	48,135	29,919	141,388
เพิ่มขึ้น	-	16	-	1,824	1,057	2,897
จำหน่าย	-	-	(154)	(37,583)	(25,091)	(62,828)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	29,264	67	33,865	12,376	5,885	81,457
เพิ่มขึ้น	-	-	-	131	614	745
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	29,264	67	33,865	12,507	6,499	82,202
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	49	26,184	40,343	28,239	94,815
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3	143	2,090	708	2,944
จำหน่าย	-	-	(125)	(36,371)	(24,754)	(61,250)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	52	26,202	6,062	4,193	36,509
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1	149	2,102	869	3,121
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	53	26,351	8,164	5,062	39,630
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,269	-	3,795	290	205	6,559
จำหน่าย	-	-	-	(290)	(205)	(495)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,269	-	3,795	-	-	6,064
โอนกลับรายการขาดทุน จากการด้อยค่า	(1,016)	-	(70)	-	-	(1,086)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,253	-	3,725	-	-	4,978
มูลค่าทุนสุทธิ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	26,995	15	3,868	6,314	1,692	38,884
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	28,011	14	3,789	4,343	1,437	37,594



T *[Signature]* A *[Signature]*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท					รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	
มูลค่าที่ตีเพิ่ม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	40,642	-	15,288	5,241	690	61,861
จำหน่าย	-	-	-	(5,241)	(690)	(5,931)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	40,642	-	15,288	-	-	55,930
เพิ่มขึ้น	3,688	-	2,515	-	-	6,203
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	44,330	-	17,803	-	-	62,133
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ของมูลค่าที่ตีเพิ่ม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	5,150	5,241	690	11,081
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	510	-	-	510
จำหน่าย	-	-	-	(5,241)	(690)	(5,931)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	5,660	-	-	5,660
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	490	-	-	490
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา	-	-	1,864	-	-	1,864
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	8,014	-	-	8,014
มูลค่าที่ตีเพิ่มสุทธิ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	40,642	-	9,628	-	-	50,270
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	44,330	-	9,789	-	-	54,119
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	67,637	15	13,496	6,314	1,692	89,154
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	72,341	14	13,578	4,343	1,437	91,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ถาวรบางรายการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์จำนวน 10.8 ล้านบาท และ 10.2 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่บริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านั้นได้
- มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและอาคารจำนวน 36.8 ล้านบาท และ 35.0 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ถูกจดจำนอง/จำนำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33 ข)

บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2565 ซึ่งใช้วิธีพิจารณามูลค่าตลาดของทรัพย์สินเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ตามรายงานลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 0.4 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี ได้ออนไปยังขาดทุนสะสม

A



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	พันบาท		
	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	8,772	3,650	12,422
เพิ่มขึ้น	1,437	-	1,437
การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	41,903	-	41,903
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	52,112	3,650	55,762
ตัดจำหน่าย	(756)	-	(756)
การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	20,001	-	20,001
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	71,357	3,650	75,007
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,558	1,372	4,930
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	14,288	730	15,018
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	17,846	2,102	19,948
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	8,513	730	9,243
ตัดจำหน่าย	(515)	-	(515)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	25,844	2,832	28,676
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	34,266	1,548	35,814
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	45,513	818	46,331

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ประกอบด้วยค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าจำนวน 0.8 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ประกอบด้วยค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะสั้นจำนวน 0.4 ล้านบาท และค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าจำนวน 1.5 ล้านบาท



(Handwritten signature and initials)

บริษัท ไทยเซตาKid ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

14. สินทรัพย์อื่น

	พันบาท	
	2565	2564
ลูกหนี้กรมสรรพากร	2,143	22,699
ลูกหนี้อื่น	9,136	16,030
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,874	3,915
เงินมัดจำ	1,797	1,446
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	8,028	-
อื่น ๆ	8,065	7,522
รวม	33,043	51,612

15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	พันบาท		
	2565		
	หนี้สินตามสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันต่อ (หมายเหตุ 7)	สุทธิ
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	307,609	(234,250)	73,359
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	60,493	(21,071)	39,422
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	368,102	(255,321)	112,781
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	391,362	(181,617)	209,745
รวม	759,464	(436,938)	322,526



(Handwritten signatures and initials)

บริษัท ไทยเซทาร์คประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท		
	2564		
	หนี้สินตามสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันต่อ (หมายเหตุ 7)	สุทธิ
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	172,731	(92,882)	79,849
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	60,025	(20,102)	39,923
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน	232,756	(112,984)	119,772
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	340,250	(151,625)	188,625
รวม	573,006	(264,609)	308,397

15.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

15.1.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

	พันบาท	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	232,756	268,582
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	494,164	326,416
การเปลี่ยนแปลงประมาณการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีและ ข้อสมมติในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน	468	(3,982)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(359,286)	(358,260)
ยอดคงเหลือปลายปี	368,102	232,756

15.1.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	พันบาท	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	340,250	326,315
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	792,679	673,047
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(741,567)	(659,112)
ยอดคงเหลือปลายปี	391,362	340,250



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเซตาวิญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

15.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	พันบาท						รวม
	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	628,309	433,968	267,047	418,930	347,206	514,398	
- หนึ่งปีถัดไป	545,818	403,244	259,957	401,170	362,368		
- สองปีถัดไป	482,481	350,586	234,919	367,467			
- สามปีถัดไป	480,541	348,873	228,383				
- สี่ปีถัดไป	480,523	349,295					
- ห้าปีถัดไป	481,514						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	481,514	349,295	228,383	367,467	362,368	514,398	2,303,425
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(481,672)	(349,944)	(228,476)	(369,350)	(327,407)	(185,081)	(1,941,930)
รวม	(158)	(649)	(93)	(1,883)	34,961	329,317	361,495
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดขึ้นก่อน							
ปี 2560							(1,921)
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา							15
ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทน							
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้							8,513
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน							
ก่อนการประกันภัยต่อ							<u>368,102</u>



T

A

บริษัท ไทยเซตาจุกอบประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	พันบาท						รวม
	2559	2560	2561	2562	2563	2564	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	438,577	628,309	433,968	267,047	418,930	347,206	
- หนึ่งปีถัดไป	563,951	545,818	403,244	259,957	401,170		
- สองปีถัดไป	526,714	482,481	350,586	234,919			
- สามปีถัดไป	509,842	480,541	348,873				
- สี่ปีถัดไป	511,184	480,523					
- ห้าปีถัดไป	510,256						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	510,256	480,523	348,873	234,919	401,170	347,206	2,322,947
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(510,509)	(480,698)	(349,225)	(227,144)	(356,531)	(183,557)	(2,107,664)
รวม	(253)	(175)	(352)	7,775	44,639	163,649	215,283
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดขึ้นก่อน							
ปี 2559							(1,488)
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา							6,319
ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทน							
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้							12,642
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน							
ก่อนการประกันภัยต่อ							232,756



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเซตาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	พันบาท						รวม
	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	329,736	248,829	147,850	230,060	165,919	189,881	
- หนึ่งปีถัดไป	296,608	230,529	145,229	212,030	176,791		
- สองปีถัดไป	264,384	202,937	131,370	194,599			
- สามปีถัดไป	263,276	202,230	127,513				
- สี่ปีถัดไป	263,021	202,520					
- ห้าปีถัดไป	264,024						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	264,024	202,520	127,513	194,599	176,791	189,881	1,155,328
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(264,103)	(202,855)	(127,445)	(194,490)	(158,146)	(103,115)	(1,050,154)
รวม	(79)	(335)	68	109	18,645	86,766	105,174
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดขึ้นก่อน							
ปี 2560							(921)
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา							15
ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทน ที่ไม่สามารถจัดสรรได้							8,513
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน หลังการประกันภัยต่อ							<u>112,781</u>



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	พันบาท						รวม
	2559	2560	2561	2562	2563	2564	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	217,695	329,736	248,829	147,850	230,060	165,919	
- หนึ่งปีถัดไป	290,569	296,608	230,529	145,229	212,030		
- สองปีถัดไป	282,155	264,384	202,937	131,370			
- สามปีถัดไป	276,448	263,276	202,230				
- สี่ปีถัดไป	277,375	263,021					
- ห้าปีถัดไป	276,942						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	276,942	263,021	202,230	131,370	212,030	165,919	1,251,512
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(276,995)	(263,092)	(202,294)	(126,706)	(187,974)	(92,951)	(1,150,012)
รวม	(53)	(71)	(64)	4,664	24,056	72,968	101,500
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดขึ้นก่อน							
ปี 2559							(690)
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา							6,320
ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทน ที่ไม่สามารถจัดสรรได้							12,642
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน หลังการรับประกันภัยต่อ							<u>119,772</u>

วิธีการและข้อสมมติ

วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายทั้งก่อนและหลังการรับประกันภัยต่อ มีดังนี้

(ก) ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน

1. การรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย

บริษัทใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดังนี้

- 1.1 วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
- 1.2 วิธีเบอร์นฮุตเตอร์เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method หรือ "BF") สำหรับข้อมูลสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
- 1.3 วิธีค่าคาดหวังอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรือ "ELR")

โดยปกติบริษัทใช้วิธี Chain Ladder ในการประมาณมูลค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในขณะที่วิธี BF และ ELR จะถูกนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ในการคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors หรือ “LDF”) คำนึงถึงรูปแบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไปการคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยต่างๆ ของแต่ละปี บริษัทอาจพิจารณาไม่รวมรายการที่อาจไม่เหมาะสม เช่น รายการที่ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของบริษัทหรือรายการที่ถูกบิดเบือน โดยค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ และรายการที่มีความแตกต่างจากแนวโน้มของอัตราส่วนในช่วงที่ผ่านมา

บริษัท ได้มีการพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนสะท้อนถึงหนี้สินที่เหมาะสมของบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2. การรับประกันภัยต่อตามสัญญา

บริษัทใช้วิธีการพื้นฐานในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับธุรกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา โดยมีข้อสมมติว่าสัดส่วนของสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับงานรับประกันภัยต่อตามสัญญามีลักษณะคล้ายกับงานรับประกันภัยโดยตรงและงานรับประกันภัยต่อเฉพาะราย ดังนั้น บริษัทจึงเลือกร้อยละของค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมาใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนของงานรับประกันภัยต่อตามสัญญา

(ก) การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE) บริษัทพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายสินไหม ซึ่งการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้นี้จะพิจารณาจากอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสียหายที่จ่ายซึ่งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้จะเกิดขึ้นจำนวนครั้งหนึ่งเมื่อมีการรายงานความเสียหายและเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจ่ายค่าความเสียหายนั้น

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ได้ถูกแยกพิจารณาระหว่างงานรับประกันภัยรถยนต์ (Motor) และงานรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) และจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับค่าประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินค่าสินไหมทดแทนรวมเพื่อประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้สำหรับหนี้สินค่าสินไหมทดแทน

การประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้คำนวณจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้มากคูณกับครึ่งหนึ่งของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้คูณกับค่าสินไหมที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน



(Handwritten signature and initials)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	พันบาท	
	2565	2564
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	185,528	155,179
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	32,005	54,894
รวม	217,533	210,073

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	พันบาท	
	2565	2564
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	5,773	6,454
รับรู้ในขาดทุนสำหรับปี		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,024	1,191
ต้นทุนดอกเบี้ย	148	75
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1,352	1,423
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุจ่ายระหว่างปี	(1,338)	(3,370)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,959	5,773

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	-	777
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	131	(524)
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	1,221	1,170
รวม	1,352	1,423

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	2565	2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.51 ต่อปี	ร้อยละ 2.56 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของเงินเดือที่คาดไว้	ร้อยละ 2.85 ต่อปี	ร้อยละ 1.50 ต่อปี
อัตราการลาออก	ร้อยละ 15 - 25 ต่อปี	ร้อยละ 15 - 25 ต่อปี
อัตราการเสียชีวิต	ตามตารางอัตราณณะปี 2560	ตามตารางอัตราณณะปี 2560
อัตราการทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของตารางอัตราณณะปี 2560	ร้อยละ 5 ของตารางอัตราณณะปี 2560



(Handwritten signature)

A *(Handwritten signature)*

บริษัท ไทยเซทاكประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การทดสอบความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

	ข้อสมมติที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ภาวะผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	ข้อสมมติที่ เปลี่ยนแปลง ลดลง (ร้อยละ)	ภาวะผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
อัตราคิดลด	+1	(276)	-1	298
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้	+1	272	-1	(256)
อัตราการลาออก	+1	(334)	-1	359
อายุคาดเฉลี่ย	+1	(1,320)	-1	1,638
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
อัตราคิดลด	+1	(253)	-1	274
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้	+1	133	-1	(131)
อัตราการลาออก	+1	(306)	-1	330
อายุคาดเฉลี่ย	+1	(1,133)	-1	1,329



(Handwritten signatures)

บริษัท ไทยเซทาคประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	45,808	8,967
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45,808	8,967

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีโดยใช้อัตราภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18,644	(50,872)
ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราร้อยละ 20	3,729	(10,174)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นและ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักได้ทางภาษี	1,735	(252)
ตัดจำหน่ายขาดทุนสะสมทางภาษี	12,206	-
ตัดจำหน่ายค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เคยรับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30,478	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่เคยรับรู้	(2,340)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในปี	-	8,967
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้	-	10,426
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45,808	8,967



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท			31 ธันวาคม 2565
	บันทึกเป็น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน		31 ธันวาคม 2564	
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	31,504	(30,721)	-	783
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	928	-	928
เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	8,406	212	-	8,618
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)	5,456	726	-	6,182
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ทดแทนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ULAE)	2,528	(826)	-	1,702
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,155	(33)	270	1,392
ขาดทุนสะสมทางภาษี	25,999	(16,544)	-	9,455
รวม	75,048	(46,258)	270	29,060
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(10,053)	97	(868)	(10,824)
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,661)	-	(2,783)	(13,444)
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(353)	353	-	-
รวม	(21,067)	450	(3,651)	(24,268)



T a 2

A

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท			31 ธันวาคม 2564
	บันทึกเป็น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		
31 ธันวาคม 2563	สำหรับปี	สำหรับปี	31 ธันวาคม 2564	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	31,231	273	-	31,504
การปรับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าสุทธิ ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	119	-	(119)	-
การปรับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าสุทธิ ผ่านกำไรหรือขาดทุน	11	(11)	-	-
เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	5,883	2,523	-	8,406
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)	5,612	(156)	-	5,456
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ทดแทนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ULAE)	3,138	(610)	-	2,528
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,291	(421)	285	1,155
ขาดทุนสะสมทางภาษี	36,314	(10,315)	-	25,999
รวม	83,599	(8,717)	166	75,048
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	(10,156)	103	-	(10,053)
การปรับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าสุทธิ ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(6,654)	-	(4,007)	(10,661)
การปรับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าสุทธิ ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	(353)	-	(353)
รวม	(16,810)	(250)	(4,007)	(21,067)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 148.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 157.6 ล้านบาท) ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
31 ธันวาคม 2565	-	27,000
31 ธันวาคม 2567	12,600	-
31 ธันวาคม 2568	92,997	87,797
31 ธันวาคม 2569	42,790	42,790
รวม	148,387	157,587

19. หนี้สินอื่น

	พันบาท	
	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19.1)	42,635	33,333
เจ้าหนี้อื่น	9,609	12,983
เจ้าหนี้กองทุนสมทบ	9,845	17,428
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,067	5,852
อื่น ๆ	9,071	2,742
รวม	77,227	72,338

19.1 หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายละเอียดตามอายุคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ครบกำหนด		
- ไม่เกิน 1 ปี	7,205	8,447
- มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	35,430	24,886
รวม	42,635	33,333
แบ่งเป็น - เงินต้น	49,497	37,258
- ดอกเบี้ย	(6,862)	(3,925)
รวม	42,635	33,333



(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 2.1 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ดอกเบี้ยรับ	4,553	4,680
เงินปันผล	2,101	1,806
รวม	6,654	6,486

22. กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	3,984	8,954
ตราสารอนุพันธ์	(280)	(833)
รวม	3,704	8,121

23. กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ตราสารทุนที่จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(6,405)	1,818
ตราสารอนุพันธ์	(102)	(94)
รวม	(6,507)	1,724



24. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	69,234	70,352
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	33,132	42,650
ค่าภาษีอากร	287	291
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,214)	1,955
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	2,498	18
ค่าบริการทางวิชาชีพ	3,274	3,361
ค่าโฆษณา	2,024	513
ค่าธรรมเนียม	3,863	2,744
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	15,068	4,194
รวม	128,166	126,078

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียน

บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานจ่ายสะสมและบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริหาร โดยผู้จัดการกองทุนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน มีจำนวน 1.9 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลำดับ

26. มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน เช่น ไร่ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งเป็นข้อมูลจากรายการในตลาด สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (มีความคล้ายคลึงกัน) ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น



บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

	พันบาท			
	2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	92,292	175,909	67,184	335,385
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	34	-	34
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์				
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาประเมินใหม่	-	-	85,919	85,919
รวม	92,292	175,943	153,103	421,338

	พันบาท			
	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	50,673	143,027	54,778	248,478
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	138	-	138
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์				
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาประเมินใหม่	-	-	81,133	81,133
รวม	50,673	143,165	135,911	329,749

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	2	-	2
รวม	-	2	-	2



T *[Signature]* A *[Signature]*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น (รวมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวม และหนี้สินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวม และหนี้สินรวมในงบการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากตัวแทนและบริษัทนายหน้ารายใหญ่สองรายเป็นจำนวนเงินรวม 230.6 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากตัวแทนและบริษัทนายหน้ารายใหญ่สองรายเป็นจำนวนเงินรวม 292.3 ล้านบาท



T

A

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

	พันบาท					รวม
	ประกันภัย		ประกันภัย รถยนต์	ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอื่น	ปันส่วน ไม่ได้	
	ประกัน อัคคีภัย	ทางทะเล และขนส่ง				
รายได้						
เบี้ยประกันภัยรับ	19,024	8,898	606,368	158,390	-	792,680
หัก เบี้ยประกันภัยจ่าย						
จากการเอาประกันภัยต่อ	(12,619)	(4,912)	(242,845)	(115,663)	-	(376,039)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	6,405	3,986	363,523	42,727	-	416,641
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น)						
ลดลง	1,951	387	(20,999)	(2,459)	-	(21,120)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ						
จากการประกันภัยต่อ	8,356	4,373	342,524	40,268	-	395,521
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	5,518	1,864	111,487	55,626	-	174,495
รายได้จากการลงทุน	-	-	-	-	6,654	6,654
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน	-	-	-	-	3,704	3,704
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม ของเครื่องมือทางการเงิน	-	-	-	-	(6,507)	(6,507)
รายได้อื่น	8	1	7,764	50	11,467	19,290
รวมรายได้	13,882	6,238	461,775	95,944	15,318	593,157
ค่าใช้จ่าย						
ค่าสินไหมทดแทน	2,683	1,627	272,371	217,951	-	494,632
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน						
จากการประกันภัยต่อ	(543)	(760)	(104,604)	(191,953)	-	(297,860)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	2,140	867	167,767	25,998	-	196,772
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	4,316	1,160	89,729	26,689	-	121,894
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	2,033	1,874	116,811	6,962	-	127,680
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6	6	(973)	(5)	129,132	128,166
รวมค่าใช้จ่าย	8,495	3,907	373,334	59,644	129,132	574,512
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	5,387	2,331	88,441	36,300	(113,814)	18,645
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(45,808)
ขาดทุนสำหรับปี						(27,163)



(Handwritten signature and initials)

บริษัท ไทยเซตาคุประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

	พันบาท					รวม
	ประกันภัย		ประกันภัย รถยนต์	ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอื่น	ปันส่วน ไม่ได้	
	ประกัน อัคคีภัย	ทางทะเล และขนส่ง				
รายได้						
เบี้ยประกันภัยรับ	21,614	11,225	522,808	117,401	-	673,048
หัก เบี้ยประกันภัยจ่าย						
จากการเอาประกันภัยต่อ	(12,072)	(5,614)	(204,584)	(84,295)	-	(306,565)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	9,542	5,611	318,224	33,106	-	366,483
หัก สำรองเบี้ยประกันภัย						
ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มขึ้น	(2,473)	(1,505)	(22,224)	(6,434)	-	(32,636)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ						
จากการประกันภัยต่อ	7,069	4,106	296,000	26,672	-	333,847
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	4,204	2,129	69,760	31,938	-	108,031
รายได้จากการลงทุน	-	-	-	-	6,486	6,486
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน	-	-	-	-	8,121	8,121
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม						
ของเครื่องมือทางการเงิน	-	-	-	-	1,724	1,724
รายได้อื่น (กลับรายการ)	(1)	-	5,566	58	6,754	12,377
รวมรายได้	11,272	6,235	371,326	58,668	23,085	470,586
ค่าใช้จ่าย						
ค่าสินไหมทดแทน	1,883	2,514	264,695	53,343	-	322,435
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน						
จากการประกันภัยต่อ	(611)	(1,159)	(120,918)	(42,056)	-	(164,744)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,272	1,355	143,777	11,287	-	157,691
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	4,797	1,418	75,933	18,296	-	100,444
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	2,007	2,262	126,974	6,002	-	137,245
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	7	1,614	(186)	124,643	126,078
รวมค่าใช้จ่าย	8,076	5,042	348,298	35,399	124,643	521,458
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,196	1,193	23,028	23,269	(101,558)	(50,872)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(8,967)
ขาดทุนสำหรับปี						(59,839)



(Handwritten signature and initials)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท				รวม
	2565				
	ประกัน อัคคีภัย	ประกันภัย ทางทะเล และขนส่ง	ประกันภัย รถยนต์	ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอื่น	
สินทรัพย์	8,054	4,187	284,504	289,388	586,133
สินทรัพย์ที่ปันส่วนไม่ได้					872,519
รวม					1,458,652
หนี้สิน	16,570	8,520	640,169	328,560	993,819
หนี้สินที่ปันส่วนไม่ได้					107,469
รวม					1,101,288

	พันบาท				รวม
	2564				
	ประกัน อัคคีภัย	ประกันภัย ทางทะเล และขนส่ง	ประกันภัย รถยนต์	ประกันภัย เบ็ดเตล็ดอื่น	
สินทรัพย์	11,779	4,746	271,558	127,002	415,085
สินทรัพย์ที่ปันส่วนไม่ได้					853,199
รวม					1,268,284
หนี้สิน	19,596	8,998	618,309	152,173	799,076
หนี้สินที่ปันส่วนไม่ได้					98,175
รวม					897,251



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

28. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

28.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของกำไร ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง และการพิจารณารับประกันภัย

บริษัทกำหนดนโยบายธุรกิจทั้งด้านการรับประกันภัยและการรับประกันภัยต่อ มีการกำหนดประเภทของการรับประกันภัย เขตที่จะรับประกันภัย ภัยที่จะรับประกันภัย และวิธีการรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงินในการพิจารณาประกันภัยไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดระดับการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับฐานะเงินกองทุนของบริษัทที่จะรับความเสี่ยงได้

บริษัทกำหนดขั้นตอนในการพิจารณารับประกันภัยอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากทั้งตัวผู้เอาประกันภัย ลักษณะของความเสี่ยงภัย มูลค่าทุนประกันภัย รวมไปถึงตัวแทนและนายหน้าผู้แนะนำผู้เอาประกันภัย บริษัทพิจารณาถึงสัดส่วนความสามารถในการรับประกันภัยที่บริษัทสามารถรับความเสี่ยงภัยไว้ได้เอง ในกรณีที่การรับประกันภัยรายนั้นมี ความเสี่ยงภัยที่สูงและบริษัทไม่สามารถจัดการกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัทประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัยนั้น ๆ และถ้าบริษัทไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการในการรับประกันภัย ในงานนั้น หรือทำให้การพิจารณาความคุ้มครองและรับงานเป็นไปได้ยาก บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับงานนั้น

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย โดยการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้การบริหารและการจัดการให้กับบริษัท บริษัทใช้เทคโนโลยีและนโยบายที่ให้บริการผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจในการต่ออายุกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายศูนย์การให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัทขยายช่องทางการจัดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่ผ่านทางตัวแทนและนายหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยได้

บริษัทกำหนดวิธีการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยต่อให้หลากหลายมากขึ้น โดยทำการซื้อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันภัยต่อหลายราย ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายงานและป้องกันปัญหาที่บริษัทไม่สามารถทำประกันภัยต่อได้



Handwritten signature in blue ink, followed by the letter 'A' and another handwritten signature.

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัยเป็นดังนี้

	พันบาท					
	2565			2564		
	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทน ก่อนการ ประกันภัย	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทน ส่วนที่	สุทธิ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทน ก่อนการ ประกันภัย	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทน ส่วนที่	สุทธิ
อัคริภัย	196	(447)	(251)	159	(424)	(265)
ทางทะเลและขนส่ง	397	(189)	208	999	(484)	515
รถยนต์	168,780	(66,516)	102,264	188,991	(78,457)	110,534
เบ็ดเตล็ดอื่น	198,729	(188,169)	10,560	42,607	(33,619)	8,988
รวม	368,102	(255,321)	112,781	232,756	(112,984)	119,772

	พันบาท					
	2565			2564		
	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัย	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่	สุทธิ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัย	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่	สุทธิ
อัคริภัย	8,782	(4,786)	3,996	11,328	(5,381)	5,947
ทางทะเลและขนส่ง	5,028	(2,761)	2,267	5,396	(2,741)	2,655
รถยนต์	313,196	(128,212)	184,984	272,217	(108,233)	163,984
เบ็ดเตล็ดอื่น	64,356	(45,858)	18,498	51,309	(35,270)	16,039
รวม	391,362	(181,617)	209,745	340,250	(151,625)	188,625



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การทดสอบความอ่อนไหว

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความดีและความรุนแรงที่เกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของผลการประเมินหนี้สินจากการรับประกันภัยในกรณีที่ตัวแปรหลักต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้สำหรับการทดสอบประกอบไปด้วย อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุสุดท้ายและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ โดยตัวแปรที่นำมาพิจารณาจะเลือกจากความเหมาะสมและสามารถเกิดได้จริง

ผลกระทบต่อค่าประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินค่าสินไหมทดแทนเมื่อตัวแปรหลักมีการเปลี่ยนแปลงได้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

	พินบาท		
	2565		
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์			
ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	+ 10%	64,326	25,102
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์			
ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	- 10%	(62,745)	(23,521)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	+ 50%	4,742	4,742
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	- 50%	(4,742)	(4,742)



	พินบาท		
	2564		
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์			
ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	+ 10%	44,884	23,427
อัตราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์			
ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	- 10%	(43,802)	(22,346)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	+ 50%	7,035	7,035
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	- 50%	(7,035)	(7,035)

T A

28.2 ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ รายได้จากการลงทุนค้ำรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืม หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำจ่าย นโยบายการบัญชีที่สำคัญสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจำนวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายชำระหนี้สำหรับภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในงบการเงิน

วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
2565						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	150,858	-	-	-	130	150,988
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	-	84,338	-	-	-	84,338
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	-	498	-	-	-	498
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	225,585	8,665	-	-	234,250
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	64,857	-	-	-	64,857
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	129,140	26,231	-	-	155,371
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	335,385	-	-	-	-	335,385
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	34	-	-	-	34
เงินให้กู้ยืม	-	22,000	-	-	-	22,000
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน						
และค่าสินไหมทดแทนค้ำจ่าย	-	291,083	16,526	-	-	307,609
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	217,533	-	-	-	217,533
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำจ่าย	-	15,836	-	-	-	15,836
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,205	35,430	-	-	42,635

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	187,431	-	-	-	130	187,561
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	80,862	-	-	-	80,862
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	403	-	-	-	403
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	85,099	7,783	-	-	92,882
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	69,614	-	-	-	69,614
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	120,473	5,017	-	-	125,490
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	248,478	-	-	-	-	248,478
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	138	-	-	-	138
เงินให้กู้ยืม	-	33,000	-	-	-	33,000
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน						
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	156,905	15,826	-	-	172,731
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	210,073	-	-	-	210,073
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	-	2
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย	-	14,992	-	-	-	14,992
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	8,447	24,886	-	-	33,333

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ไม่มีรายการค้าที่มีสาระสำคัญซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงต่ำทางด้านการให้สินเชื่อเนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดนโยบายการอนุมัติและติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าอย่างเหมาะสม

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

บริษัท ไทยเซทากูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกหลักทรัพย์ที่มีการซื้อ-ขายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีบริษัทบริหารหลักทรัพย์ช่วยในการบริหารจัดการเงินลงทุนและคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท						
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับ			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	126,915	24,073	150,988	0.15 - 1.0
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	-	-	-	-	84,338	84,338	-
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	-	-	-	-	498	498	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ							
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	234,250	234,250	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	64,857	64,857	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่							
ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	123,124	-	-	-	-	123,124	0.15 - 0.90
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	6,016	26,231	-	-	-	32,247	2.90 - 5.50
ตราสารทุน	-	-	-	-	141,695	141,695	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	193,690	193,690	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	34	34	-
เงินให้กู้ยืม	22,000	-	-	-	-	22,000	8.00
รวม	151,140	26,231	-	126,915	743,435	1,047,721	
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย							
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและ							
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	-	-	-	307,609	307,609	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	217,533	217,533	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย	-	-	-	-	15,836	15,836	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,205	35,430	-	-	-	42,635	-
รวม	7,205	35,430	-	-	540,978	583,613	



(Handwritten signatures and initials)

บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตรา ดอกเบี้ยปรับ		รวม	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	148,453	39,108	187,561	0.05 - 1.00
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	-	-	-	80,862	80,862	-
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	-	-	-	403	403	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ							
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	92,882	92,882	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	69,614	69,614	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่							
ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	103,435	-	-	-	-	103,435	0.15 - 0.80
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	22,055	-	-	-	22,055	3.10 - 6.00
ตราสารทุน	-	-	-	-	88,392	88,392	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	160,086	160,086	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	138	138	-
เงินให้กู้ยืม	33,000	-	-	-	-	33,000	8.00
รวม	136,435	22,055	-	148,453	531,485	838,428	
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย							
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและ							
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	-	-	-	172,731	172,731	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	210,073	210,073	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	2	2	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย	-	-	-	-	14,992	14,992	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,447	24,886	-	-	-	33,333	6.00 - 6.50
รวม	8,447	24,886	-	-	397,798	431,131	



มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เบี้ยประกันภัยค้ำรับ รายได้จากการลงทุนค้ำรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ และสินทรัพย์อื่นมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้และตราสารทุน

- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น มูลค่ายุติธรรมที่สามารถคำนวณได้อย่างมีเหตุผลคำนวณจากสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี
- เงินฝากสถาบันการเงิน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย และหนี้สินอื่น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

29. หลักทรัพย์ประกันวงไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้วางทรัพย์สินประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	14,000	14,000

30. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวงไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้วางทรัพย์สินไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2565	2564
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	86,304	86,287
รวม	86,304	86,287



T  A 

บริษัท ไทยเซทาคูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

31. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์จัดสรรเป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
เงินฝากกระแสรายวัน	458	1,685
เงินฝากออมทรัพย์	86,021	111,397
ถูกหนี้ยจากการขายหลักทรัพย์	221	-
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
- ตราสารทุนในประเทศ	20,509	21,120
- หน่วยลงทุนในประเทศ	28,377	27,646
- หน่วยลงทุนต่างประเทศ	7,084	8,435
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- ตราสารทุนในประเทศ	67,184	54,778
- หน่วยลงทุนในประเทศ	101,495	101,534
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน	-	335
รวม	311,349	326,930

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนประกันวินาศภัยดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี	26,544	24,944
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในระหว่างปี	1,863	1,600
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี	28,407	26,544



[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

33. ภาระผูกพัน

ก) สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2565 ถึง 2568 จำนวนเงินขั้นค่าที่บริษัทต้องจ่ายในอนาคตสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี	2,735	2,979
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3,190	5,886
รวม	5,925	8,865

ข) วงเงินสินเชื่อ

	พันบาท	
	2565	2564
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ	800	800
หนังสือค้ำประกัน	17,230	17,230
รวม	18,030	18,030

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศ ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารจำนวน 0.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 : 0.4 ล้านบาท) และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5, 9 และ 12

ก) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริการตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทในประเทศดังกล่าวจะให้บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้เอาประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย และสรุปค่าสินไหมทดแทนรายงานให้กับบริษัท โดยมีค่าบริการรายปีจำนวน 24,000 บาท ต่อปี สัญญามีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเข้าทำสัญญาบริการให้คำปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 6.8 ล้านบาท และ 9.7 ล้านบาท ตามลำดับ

จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันจากการจ้างพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์กับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท



[Handwritten signature]

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยหลายราย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้อง (เฉพาะส่วนที่บริษัทเป็นจำเลยร่วม) เป็นจำนวนเงินรวม 58.3 ล้านบาท และ 19.0 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จำนวนเงิน 10.0 ล้านบาท และ 8.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวแล้วจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท และ 1.9 ล้านบาท ตามลำดับ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำรองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้บริหารคาดว่าเพียงพอต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลที่สุดไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องคดีแรงงานจำนวน 2 ราย จากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ศาลแรงงานได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจำนวน 0.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ปัจจุบันบริษัทได้ชำระค่าเสียหายแล้ว อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา กำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการฎีกา ซึ่งผลที่สุดไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.

36. การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566



[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*